

'ซีดีไอพี' ดันตั้งที่ปรึกษาชำระคตมทุนเอ็มเอไอปี59

ซีดีไอพี เผยเตรียมตั้งปรึกษาการเงิน ไตรมาส 3 ก่อนชำระคตมทุนในตลาดเอ็มเอไอ ปี 2559 ด้านผู้บริหารวางแผนเจาะตลาด เออีซี เจรจาร่วมทุนนักธุรกิจท้องถิ่น หนุน รายได้ปีนี้ 500 ล้านบาท

นายพิษณุ แดงประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (CDIP) หรือ ซีดีไอพี ผู้นำในธุรกิจ พัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภาพแบบครบวงจรเปิดเผยว่า บริษัท มีแผนที่จะนำบริษัทชำระคตมทุนในตลาด หลักทรัพย์เอ็มเอไอ ภายในปี 2559 ซึ่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดหาที่ปรึกษาทางการเงิน คาดว่าจะมีความชัดเจนภายใน ไตรมาส 3 ปีนี้

"ที่ผ่านมาเราได้หารือร่วมกับสำนักงาน

ก.ล.ต.มาอย่างต่อเนื่องเพื่อขอคำแนะนำในการนำ ซีดีไอพี เข้าตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างการเลือกที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง เรามีความมุ่งมั่นที่จะนำบริษัท ซึ่งถือเป็นบริษัท ด้านนวัตกรรมของคนไทยแท้ๆ ก้าวไปสู่ตลาด โลก" นายพิษณุ กล่าว

สำหรับเงินที่จะได้จากการระดมทุน นั้น บริษัทจะนำไปใช้สำหรับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพใหม่ๆ รวมทั้ง ปรับปรุงระบบการดำเนินงานภายใน เช่น ระบบ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การจัดตั้งศูนย์วิจัย และพัฒนา ฝึกอบรมพนักงาน และเพื่อนำไป ใช้ในการรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต ซึ่ง มีแนวโน้มจะเติบโตเป็นอย่างมากในช่วงต่อจาก นี้ไป ตลอดจนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ ดำเนินงาน

กรรมการผู้จัดการ ซีดีไอพี กล่าวด้วยว่า สำหรับผลการดำเนินงานตลอด 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี

มุ่งนำบริษัท 2553 บริษัท มีรายได้ 50
นวัตกรรม ล้านบาท ปี 2554 มีรายได้
ของคนไทยสู่ 60 ล้านบาทปี 2555 มีรายได้
ตลาดโลก 75 ล้านบาทและในปี 2556
ที่ผ่านมามีรายได้
134 ล้านบาท

ขณะที่ในปีนี้อาจคาดว่าบริษัทจะเติบโตแบบก้าวกระโดด จากการรุกตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยตั้งเป้ารายได้ทั้งปีไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาท

ทั้งนี้บริษัทเตรียมแผนขยายธุรกิจทั้งใน และต่างประเทศ รองรับโอกาสการเปิดประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจากับนักธุรกิจท้องถิ่นในประเทศ ที่จะ เข้าไปลงทุนหลายราย โดยเฉพาะประเทศเพื่อน บ้าน อย่างพม่า, ลาว, กัมพูชาและเวียดนาม และ เบื้องต้นคาดว่าจะเป็นการร่วมทุน ซึ่งบริษัทจะเป็นผู้จัดหาสินค้า ขณะที่พันธมิตรท้องถิ่นจะเป็นผู้จัดหาสถานที่ในการจำหน่าย

สำหรับซีดีไอพี ปัจจุบันเป็นผู้ให้บริการ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพครบวงจร เริ่มตั้งแต่การ คิดค้นสูตร รับขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ วิจัยและพัฒนา รับจ้างผลิต ออกแบบบรรจุภัณฑ์ อบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

นอกจากนั้นยังเป็นสื่อกลางในการนำผลงานวิจัย งานนวัตกรรม และภูมิปัญญาไทยสู่ เชิงพาณิชย์ โดยปัจจุบันบริษัท เป็นผู้รับจ้างผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมให้กับแบรนด์อาหารเสริม ชั้นนำมากมาย